



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ของกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมวิชาการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป จะเรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษรไม่เกินจำนวนตามที่ อ.ก.พ. กรมวิชาการเกษตร กำหนดไว้ และบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองดังกล่าวจะขึ้นบัญชีไว้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายภัทศบุญญาณ์ หมั่นแจ้ง)

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา
ผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ของกรมวิชาการเกษตร

รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
 ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป จำนวน ๖ ราย
 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
 ของกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายชนาดลย์ สัตถณภัทร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ด้านตรวจพืชทำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๒	นางชนกานต์ สมิตะสิริ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม
๓	นายธรรมรัตน์ ทงมี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๔	นายธีรภัทร เข้มทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มโครงการพิเศษ กองแผนงานและวิชาการ (ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
๕	นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืช)
๖	นางให้พร กิตติกุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ

